



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่
ในการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม - ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นและได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง รวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครสอบเท่าที่ผู้สมัครสอบได้แจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว ปรากฏว่าผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก

สำนักปลัด

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายศาควัต เทียงตรง

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง นักการภารโรง

นางสาวรัชณี เหล็กดี

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

นางสาวชุตติกาญจน์ พิมพา

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก

๒.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกของพนักงานจ้างตามภารกิจให้มี ๓ ภาค โดยมีคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน ประกอบด้วย

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) จะทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย ๒ วิชา คือ

๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยสรุปความหรือจับประเด็นในข้อความ เรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นจากข้อมูลสมมุติฐาน ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถ

/๒. วิชาภาษาไทย...

๒. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษา ในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่ เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) จะทดสอบ ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในผนวก ข. แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย

ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความเหมาะสมโดย วิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ (สัมภาระ) จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ การทำงาน ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับ ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งนั้น ๆ

โดยการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) จะทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในวันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) จะทำการสอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และผู้สมัครสอบจะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

อนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ ขอสงวนสิทธิการแต่งตั้งหากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครฯ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการสรรหาฯ หรือจะพิจารณาให้พ้นจาก ตำแหน่งกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางสาวสาคร เลิศชุติมากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ